

ที่ GTB 004/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID - 19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระที่ บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ (โดยส่งถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

บริษัทของสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ หรือใกล้ชิดกับคนที่เดินทางไป หรือกลับมาจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเข้าร่วมประชุม หรือ ผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าร่วมประชุม

2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสบตาให้แก่อท่าน)

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน ห้องสุขา ฯลฯ และจะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำ

ความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก  
น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้า  
ห้องประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่